

BÁO CÁO

Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông tháng 6, 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ tháng 7, 6 tháng cuối năm 2019

Phần I

Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2019

Năm 2019 là năm thứ 04 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết về Kế hoạch phát triển 5 năm của HĐND tỉnh, là năm bứt phá, quyết định đến tiến độ, chất lượng, khối lượng chủ yếu của các nhiệm vụ, kế hoạch 5 năm. Trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự lãnh đạo toàn diện của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019 đã đạt được nhiều kết quả tích cực: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội đạt khá; an ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội ổn định.

Để phân tích, đánh giá kết quả công tác, hoạt động của UBND tỉnh trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 7 và thời gian tới, UBND tỉnh kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019, với các nội dung chính như sau:

1. Về triển khai các Chương trình, Nghị quyết, Kế hoạch của cấp trên (Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh)

a) Về triển khai thực hiện Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2019 của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh:

Triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 28/01/2019 về những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành chủ yếu về kinh tế - xã hội năm 2019, với 08 nhóm giải pháp lớn giao cho từng ngành, lĩnh vực cụ thể triển khai thực hiện trong năm 2019.

Với sự theo dõi sát sao, chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của các Sở, ngành, địa phương, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm đạt khá. Trong 16 nhóm chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra tại Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh có **02/16** nhóm chỉ

tiêu đạt tốt (đạt KH và vượt KH năm 2019) chiếm 12,5% ⁽¹⁾, **07/16** nhóm chỉ tiêu trung bình, khá (đạt từ 40% KH năm 2019) chiếm 43,8%, khả năng cuối năm đạt KH đề ra ⁽²⁾; **01** nhóm chỉ tiêu không đạt ⁽³⁾, khả năng đến cuối năm sẽ không đạt kế hoạch, chiếm 6%; **06/16** nhóm chỉ tiêu đánh giá vào cuối năm, chiếm 37,5%.

b) Triển khai các nhiệm vụ, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

Từ đầu năm 2019 đến nay, Chính phủ đã ban hành 53 Nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 20 Quyết định. Hầu hết các Nghị định, Quyết định có nội dung chỉ đạo UBND tỉnh đều đã được các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền của UBND tỉnh chủ động triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh thực hiện theo đúng Quy chế làm việc của UBND tỉnh ⁽⁴⁾. Ngoài ra, tất cả Nghị quyết các phiên họp thường kỳ trong năm 2019 của Chính phủ, UBND tỉnh đã nghiêm túc triển khai các nội dung có liên quan theo quy định.

Tính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 25/6/2019, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao UBND tỉnh Đắk Nông thực hiện **62** nhiệm vụ, trong đó 34 nhiệm vụ có thời hạn. Hiện tại đã thực hiện hoàn thành 19 nhiệm vụ (trong đó có 9 nhiệm vụ có thời hạn) và đã hoàn thành, cập nhật đầy đủ trên hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi của Văn phòng Chính phủ; **43** nhiệm vụ còn lại (*25 nhiệm vụ trong thời hạn xử lý*) đang tiếp tục triển khai thực hiện.

c) Triển khai các nhiệm vụ, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh

Căn cứ Chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tham mưu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thực hiện hoàn thành **05/12** nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao trong 6 tháng đầu năm 2019; 01 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện (còn trong thời hạn) (*Chi tiết như Phụ lục I đính kèm*). Các nhiệm vụ còn lại, UBND tỉnh đang xem xét, hoàn thiện và tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã tiếp nhận **65** nhiệm vụ có thời hạn của Tỉnh ủy. Tất cả các văn bản đều đã được UBND tỉnh thực hiện hoặc giao các cơ quan chuyên môn tham mưu triển khai thực hiện. Đến ngày 25/6/2019, UBND tỉnh đã hoàn thành **58** nhiệm vụ; **07** nhiệm vụ còn lại đang tiếp tục triển khai thực hiện.

Đến nay, UBND tỉnh đã tổ chức họp xem xét, thông qua tất cả các báo cáo, Nghị quyết đăng ký trình HĐND tỉnh khóa III, kỳ họp thứ 8. Đối với 14 nghị quyết và 08 báo cáo, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh bảo đảm đúng thời gian quy định. Nhìn chung, chất lượng và tiến độ xây dựng các báo cáo, nghị quyết trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 8 đạt yêu cầu đề ra. Ngoài ra, đối với tất cả các Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 7, UBND tỉnh đã ban hành văn bản tổ chức triển khai thực hiện kịp thời theo quy định.

¹ Nhóm chỉ tiêu y tế và nhóm chỉ tiêu giáo dục.

² Gồm các nhóm chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP), Tổng vốn đầu tư toàn xã hội, Thu - Chi ngân sách, Hạ tầng giao thông, Hạ tầng cấp, thoát nước đô thị, Hạ tầng cấp điện, Lao động và việc làm.

³ Chỉ tiêu về môi trường: Tỷ lệ che phủ rừng và Trồng mới rừng tập trung hàng năm chưa thực hiện;

⁴ Theo Khoản 5, Điều 3 Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 Quy định một số nội dung triển khai thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhìn chung, UBND tỉnh đã cơ bản triển khai đầy đủ và đồng bộ ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

2. Kiểm điểm thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh

Tập thể UBND tỉnh thực hiện đúng nguyên tắc làm việc, tập trung, thống nhất, phát huy vai trò của tập thể gắn với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên UBND tỉnh. Mọi hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên UBND tỉnh luôn chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Chính phủ, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, tuân thủ Quy chế làm việc của UBND tỉnh và các quy định của pháp luật hiện hành theo đúng phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

UBND tỉnh đã tổ chức thành công Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I và Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Nông năm 2019; tổ chức sơ kết 02 năm triển khai thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Đắk Nông/Việt Nam và tỉnh Mondulakiri/Campuchia giai đoạn 2016-2020; làm việc với các tổ chức chính trị - xã hội; Đi khảo sát và làm việc cùng Đoàn giám sát của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội⁽⁵⁾; Đi khảo sát và làm việc cùng Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi⁽⁶⁾; làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Công Thương; Làm việc với Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương; Dự Hội thảo đánh giá việc thực hiện chính sách Giáo dục và Đào tạo đối với đồng bào DTTS và miền núi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Đắk Nông⁽⁷⁾; Làm việc với Đoàn Khảo sát của Ủy ban Tư pháp Quốc hội về tình hình đấu tranh, phòng ngừa vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm; tổ chức thành công Đại hội thể thao các Dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI, khu vực 2, năm 2019, Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn; Làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương về kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư (khóa X). Ngoài ra, lãnh đạo UBND tỉnh đã tham dự đầy đủ các Hội nghị, buổi làm việc, công tác do Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh triệu tập; chủ trì/tham dự 414 Hội nghị, buổi họp, buổi làm việc, công tác,...; 3 chuyến công tác nước ngoài⁽⁸⁾; 41 chuyến công tác ngoài tỉnh và thực hiện đầy đủ các buổi tiếp công dân.

UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã xem xét, xử lý công việc đúng thẩm quyền và đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Tính đến hết ngày 25/6/2019, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp nhận 19.652 văn bản; xử lý, ban hành 17 văn bản quy phạm pháp luật; 05 Chỉ thị; 02 Công điện; 984 Quyết định hành chính; 3.115 văn bản chỉ đạo điều hành. Ngoài ra, trong tháng 6, lãnh đạo UBND tỉnh đã ký ban hành 65 văn bản thuộc thẩm quyền của tập thể UBND

⁵ Có sự tham dự của Đ/c Nguyễn Hoàng Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội làm Trưởng Đoàn

⁶ Đ/c Hà Ngọc Chiên, Ủy viên BCHTWĐ, Ủy viên UBTVQH, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội làm Trưởng Đoàn

⁷ Đ/c Phùng Xuân Nhạ, UVBCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT làm Trưởng đoàn

⁸ Vương quốc Campuchia

tính theo ủy quyền tại Quy chế làm việc của UBND tỉnh⁽⁹⁾ (*Chi tiết như Phụ lục II đính kèm*). Các văn bản do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành bảo đảm tuân thủ chặt chẽ theo quy trình, quy định của pháp luật hiện hành.

3. Kiểm điểm thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh và tình hình chấp hành các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

a) Tình hình thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh xác định, đề ra **58** nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2019⁽¹⁰⁾ và tổ chức hướng dẫn, quán triệt các Sở, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện, làm cơ sở để xét thi đua, khen thưởng của đơn vị và Thủ trưởng đơn vị vào cuối năm.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm UBND tỉnh có **24** nhiệm vụ trọng tâm, đến ngày 25/6/2019, đã thực hiện hoàn thành **18** nhiệm vụ (*chiếm 81%*); **03** nhiệm vụ đã được thay đổi thời gian, nội dung thực hiện; **03** nhiệm vụ chưa hoàn thành (bao gồm 01 nhiệm vụ xin gia hạn thời gian thực hiện) (*Chi tiết như Phụ lục III đính kèm*).

b) Tình hình chấp hành các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/5/2019, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao **2.049** nhiệm vụ có thời hạn cho các Sở, ngành, địa phương, đơn vị thuộc tỉnh. Đến ngày 01/6/2019, có **1.759** nhiệm vụ đã thực hiện hoàn thành (*trong đó có 143 nhiệm vụ quá hạn*); **267** nhiệm vụ đang thực hiện, trong đó có **40** nhiệm vụ quá hạn (*Chi tiết như Phụ lục IV kèm theo*)

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh đã có chuyển biến tích cực. Việc chấp hành các nhiệm vụ, chỉ đạo do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đã được các Sở, ngành, địa phương thực hiện tương đối nghiêm túc. Mặc dù vẫn còn nhiệm vụ tham mưu, thực hiện quá hạn nhưng đã giảm về tỷ lệ so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2018.

4. Về điều hành phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề trọng tâm phát sinh

a) Những kết quả đạt được:

Về phát triển kinh tế - xã hội: Phát huy những kết quả đạt được của năm 2018, trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, các ngành kinh tế đều có tăng trưởng tích cực, lạm phát được kiểm soát, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, dịch bệnh xảy ra ở nhiều nơi. Do mùa mưa đến muộn nên ảnh hưởng đến canh tác nông nghiệp, trồng trọt, thủy điện, tuy nhiên thuận lợi cho các hoạt động xây dựng, khai thác và chế biến khoáng sản; thị trường thương mại tương đối ổn định; nhân dân đón các ngày Lễ, Tết

⁹ Tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 Quy định một số nội dung triển khai thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016-2021.

¹⁰ Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 31/01/2019.

vui vẻ, an toàn. Đầu tư phát triển tiếp tục khó khăn do Trung ương giao vốn chậm, giá cả một số mặt hàng chủ lực của tỉnh tiếp tục giảm; xảy ra các ổ dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi đã ảnh hưởng đến thu nhập của người dân. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt khá; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng ổn định; thu ngân sách đạt tiến độ đề ra; dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đã được tổ chức an toàn, vui tươi, lành mạnh; công tác an sinh xã hội đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Về bảo đảm quốc phòng - an ninh: Xác định công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, UBND tỉnh luôn sâu sát theo dõi, nắm bắt tình hình ngay từ cơ sở, chủ động xác định các khu vực trọng điểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự để xây dựng phương án phòng chống và xử lý kịp thời khi có sự việc phát sinh. Trong 6 tháng đầu năm, tình hình an ninh trật tự được bảo đảm, không có các sự việc phức tạp phát sinh; số vụ phạm pháp hình sự đã giảm so với cùng kỳ; dịp nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các dịp nghỉ Lễ chào mừng ngày giải phóng miền Nam (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) được tổ chức bảo đảm an toàn tuyệt đối; hoàn thành công tác giao, nhận quân năm 2019; tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2019⁽¹¹⁾. Phát hiện và xử lý vụ việc mua bán xăng dầu giả, kém chất lượng liên tỉnh.

Về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng: Tiếp tục xác định công tác quản lý, bảo vệ rừng là nhiệm vụ trọng tâm, cần đặc biệt theo dõi, chỉ đạo; thực hiện Chỉ thị số 557/CT-BNN-TCLN ngày 25/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1603/UBND-NN ngày 11/4/2019, theo đó chỉ đạo các lực lượng chức năng, địa phương, các chủ rừng tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tình hình phá rừng, vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng cơ bản được kiểm soát, tình hình vi phạm có chiều hướng giảm. Trong 6 tháng đầu năm, xảy ra 237 vụ phá rừng (giảm 27% số vụ), gây thiệt hại 59 ha rừng (giảm 50,42% diện tích). Tiến độ trồng rừng còn chậm, theo công bố hiện trạng rừng năm 2018, tỷ lệ che phủ đạt 39,15%, phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng năm 2019 là 39,3%.

Về cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp: Công tác cải cách thủ tục hành chính trong 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả khả quan. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh năm 2019 với 75 nhiệm vụ cụ thể để giao các đơn vị triển khai thực hiện; Quyết định công bố thủ tục hành chính với tổng số 133 thủ tục hành chính, đồng thời niêm yết, công khai quy trình, thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của các đơn vị; Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC của các cấp trên địa bàn tỉnh⁽¹²⁾; Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết là 121.608 hồ sơ⁽¹³⁾.

*** ĐÁNH GIÁ CHUNG**

****Ưu điểm:**

¹¹ giảm 15 vụ, 02 người chết, 11 người bị thương so với cùng kỳ

¹² Cấp tỉnh: 1.013 TTHC; Cấp huyện: 113 TTHC; Cấp xã: 78 TTHC.

¹³ Trong đó: đã giải quyết 114.144 hồ sơ (giải quyết đúng hạn 109.361 hồ sơ chiếm 95,8%; giải quyết quá hạn 4.783 hồ sơ chiếm 4,2%), đang giải quyết: 7.464 hồ sơ, trong đó 7.348 hồ sơ chưa đến hạn, 116 hồ sơ quá hạn

Trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, thời tiết diễn biến bất thường, song với sự quyết tâm, chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả tích cực, khả quan, tình hình quốc phòng - an ninh ổn định.

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã bảo đảm đúng đường lối, sự lãnh đạo của Đảng, Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh; tuân thủ đúng pháp luật và Quy chế làm việc của UBND tỉnh, phát huy vai trò tập thể gắn liền với đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch UBND tỉnh và từng thành viên UBND tỉnh; thực hiện đúng thẩm quyền theo quy định; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã chấp hành nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và xây dựng các nội dung trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 8 bảo đảm tiến độ quy định. Hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh ngày càng được nâng cao, kịp thời giải quyết nhiều vấn đề quan trọng, đột xuất; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trên các lĩnh vực.

****Tồn tại, hạn chế:**

Việc thực hiện một số quy định trong Quy chế làm việc của UBND tỉnh của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã chưa nghiêm, chưa chủ động phối hợp, giải quyết công việc đến kết quả cuối cùng, trình cấp có thẩm quyền giải quyết công việc không đúng Quy chế (*Chi tiết như Phụ lục V kèm theo*)

Công tác chỉ đạo về một số lĩnh vực về kinh tế - xã hội chưa đạt kết quả như kế hoạch đề ra như: Công tác giải ngân vốn đầu tư đạt thấp; việc hỗ trợ, giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp còn hạn chế, chưa đến kết quả cuối cùng; chậm hoàn thành hồ sơ, thủ tục triển khai các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư vào tỉnh; công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo chưa thực hiện tốt, nhất là ở cơ sở; tình hình phá rừng tuy có giảm nhưng vẫn diễn biến phức tạp,...

**** Nguyên nhân tồn tại, hạn chế:**

Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong giải quyết công việc đôi khi còn thiếu chặt chẽ, chưa hết trách nhiệm;

Một số Sở, ngành, địa phương chưa bám sát tình hình, diễn biến phát sinh thực tế đối với lĩnh vực được theo dõi nên chưa chủ động xử lý hoặc tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời;

Công tác tham mưu của một số cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh còn chung chung, chưa nêu rõ quan điểm, hướng giải quyết cụ thể;

Một số quy định, Trung ương hướng dẫn chưa cụ thể nên khó khăn trong việc triển khai thực hiện.

Phần II

Phương hướng chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2019

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, địa phương kiên quyết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, kiên định, kiên trì thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý; thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2019, tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tiếp tục bám sát, tổ chức triển khai những giải pháp chủ yếu, chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2019 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh; phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và cả giai đoạn đã đề ra.

2. Chỉ đạo thực hiện Chương trình công tác trọng tâm tháng 7 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh hoàn thành đúng thời hạn và hoàn thành dứt điểm những nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm.

3. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND tỉnh; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác thông tin báo cáo, tham mưu UBND tỉnh bảo đảm đúng pháp luật và Quy chế làm việc của UBND tỉnh.

4. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các dự án đầu tư; tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính; hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; các Chương trình mục tiêu quốc gia.

5. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; tiếp tục giải quyết các tồn tại, vướng mắc để hoàn thiện thủ tục, pháp lý có liên quan nhằm tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư tiềm năng vào tỉnh. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón Đoàn thẩm định chính thức của UNESCO công nhận Công viên địa chất Đắk Nông là Công viên địa chất toàn cầu.

6. Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng công tác dạy nghề, đổi mới công tác dạy nghề theo hướng đào tạo theo nhu cầu của người học và nhu cầu của thị trường lao động, của doanh nghiệp, gắn đào tạo với giải quyết việc làm cho lao động.

7. Tiếp tục xây dựng và triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, bảo đảm kết quả giảm nghèo đạt mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra.

8. Chú trọng triển khai hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện phòng chống đuối nước, phòng chống xâm hại trẻ em,...

9. Phấn đấu hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo danh sách hộ nghèo đăng ký nhu cầu hỗ trợ và có cam kết vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để cải thiện, xây dựng nhà ở.

10. Hoàn thành công tác chấm thi kỳ thi THPT quốc gia tại Đắk Nông đảm bảo đúng quy chế, thời gian theo quy định.

11. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học mới 2019 - 2020, đặc biệt là hệ thống cơ sở vật chất, trường lớp, đội ngũ giáo viên.

12. Ngành y tế tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phòng ngừa, kiểm soát các dịch bệnh xảy ra.

13. Chỉ đạo giữ vững chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm. Tổ chức tuần tra, kiểm soát, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới. Tiếp tục tập trung chỉ đạo đấu tranh, xử lý tội phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng.

14. Tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính có trọng tâm, trọng điểm đi sâu vào các nhiệm vụ cần cải cách để thực hiện hiệu quả. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi phụ trách.

Đánh giá, phân tích chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh do Bộ Nội vụ công bố từ đó đưa ra kế hoạch, chương trình thực hiện cụ thể nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2018 để thực hiện hiệu quả hơn trong năm 2019.

15. Các Sở, ngành, địa phương cần tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ.

16. Các Sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, và các chỉ đạo khác của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng; xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, viên chức có hành vi những vi phạm.

17. Phát huy vai trò của Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh (Tổ 1678). Mở rộng kiểm tra chuyên đề đối với những chỉ đạo, điều hành trọng tâm của UBND tỉnh. Tăng cường vai trò và gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức triển khai nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

18. Khắc phục sau kiểm tra nội dung kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trên đây là Báo cáo kiểm điểm, đánh giá về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Đắk Nông tháng 6, 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 7, 6 tháng cuối năm 2019. Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng, đơn vị thuộc VP;
- Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bốn

Phụ lục I:
TÌNH HÌNH THAM MƯU THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY NĂM 2019
(Kèm theo Báo cáo số 55/C /BC-UBND ngày 7 tháng 7 năm 2019 UBND tỉnh)

STT	Nội dung	Thời gian hoàn thành	Tình hình thực hiện	Ghi chú
1	Tham mưu Tỉnh ủy tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 27/7/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai gắn với quản lý dân cư giai đoạn 2016 - 2020	Tháng 3	Đã hoàn thành	
2	Tham mưu Tỉnh ủy tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18/11/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020	Tháng 3	Đã hoàn thành (Tỉnh ủy đã đồng ý chuyển báo cáo sang tháng 11, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện sơ kết đến 3 cấp)	
3	Tham mưu Tỉnh ủy tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo	Tháng 5	Đã hoàn thành	
4	Tham mưu Tỉnh ủy tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 07/4/2011 của Tỉnh ủy về phát triển NC ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020	Tháng 6	Đã hoàn thành	
5	Tham mưu Tỉnh ủy tổ chức tổng kết 12 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 24/10/2007 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển đô thị Gia Nghĩa giai đoạn 2008-2010 và đến năm 2020	Tháng 6	Đang thực hiện	

Phụ lục II:
DANH MỤC CÔNG VIỆC DO CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
XỬ LÝ THEO ỦY QUYỀN CỦA UBND TỈNH THÁNG 6 NĂM 2019
(Kèm theo Báo cáo số 33/BC-UBND ngày 8 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh)

STT	Công việc	Cơ quan trình	Ký hiệu văn bản	Người ký
1	Đề nghị Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước tặng thưởng cho các cá nhân đã có công lao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước	Sở Nội vụ	2510/TTr-UBND ngày 30/5/2019	Chủ tịch Nguyễn Bón
2	Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích năm 2018	Sở Nội vụ	2569/TTr-UBND ngày 03/6/2019	Chủ tịch Nguyễn Bón
3	Đề nghị Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước khen thưởng thành tích năm 2018	Sở Nội vụ	2760/TTr-UBND ngày 12/6/2019	Chủ tịch Nguyễn Bón
4	Về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2019	Sở Nội vụ	317/KH-UBND ngày 18/6/2019	Chủ tịch Nguyễn Bón
5	Về việc thành lập Ban Quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Sở Nội vụ	847/QĐ-UBND ngày 07/6/2019	Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng
6	Về việc phê duyệt Đề án kiện toàn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII	Sở Nội vụ	873/QĐ-UBND ngày 13/6/2019	Chủ tịch Nguyễn Bón
7	Về việc phê duyệt Đề án kiện toàn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban	Sở Nội vụ	874/QĐ-UBND ngày 13/6/2019	Chủ tịch Nguyễn Bón



STT	Công việc	Cơ quan trình	Ký hiệu văn bản	Người ký
	chấp hành Trung ương Đảng khoá XII			
8	Về việc đề nghị phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; chỉ tiêu biên chế các Hội có tính chất đặc thù năm 2019 tỉnh Đắk Nông	Sở Nội vụ	2372/TTr-SNV ngày 24/5/2019	Chủ tịch Nguyễn Bốn
9	Về việc đăng ký bổ sung nội dung Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa III, kỳ họp thứ 8	Sở Nội vụ	2375/TTr-UBND ngày 24/5/2019	Chủ tịch Nguyễn Bốn
10	Thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại ngữ, tin học tỉnh Đắk Nông trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Nông và Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tỉnh Đắk Nông	Sở Nội vụ	696/QĐ-UBND ngày 14/5/2019	Chủ tịch Nguyễn Bốn
11	Về việc phê duyệt đề cương, dự toán thực hiện dự án xây dựng bảng giá đất 05 năm (giai đoạn 2020-2024) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông	Sở Tài nguyên và Môi trường	726/QĐ-UBND ngày 20/05/2019	Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng
12	Về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông	Sở Tài nguyên và Môi trường	721/QĐ-UBND ngày 17/05/2019	Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng
13	Về việc thu hồi khu đất của UBND huyện Đắk Mĩl giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý	Sở Tài nguyên và Môi trường	862/QĐ-UBND ngày 11/06/2019	Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng
14	Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đường bờ đồng Hồ Trung tâm, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông	Sở Tài nguyên và Môi trường	877/QĐ-UBND ngày 13/06/2019	Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng
15	cho Công ty Cổ phần nhà máy điện Mặt trời Trúc Sơn thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy điện	Sở Tài nguyên và Môi trường	811/QĐ-UBND ngày 04/06/2019	Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

STT	Công việc	Cơ quan trình	Ký hiệu văn bản	Người ký
	mặt trời Trúc Sơn			
16	Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất tái khi giao đất tái định cư cho các hộ dân có đất thu hồi thực hiện công trình Quảng trường huyện Đắk Mil	Sở Tài nguyên và Môi trường	867/QĐ-UBND ngày 12/06/2019	Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng
17	Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông	Sở Tài nguyên và Môi trường	803/QĐ-UBND ngày 31/05/2019	Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng
18	Về việc cho Doanh nghiệp tư nhân Toàn Hằng chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Nhà máy bảo quản, chế biến nông sản	Sở Tài nguyên và Môi trường	735/QĐ-UBND ngày 21/05/2019	Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng
19	Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường mẫu giáo Hoa Lan	Sở Tài nguyên và Môi trường	747/QĐ-UBND ngày 24/05/2019	Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng
20	Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Giáo họ Hưng An	Sở Tài nguyên và Môi trường	748/QĐ-UBND ngày 24/05/2019	Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng
21	Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần nhà máy điện Mặt trời Trúc Sơn	Sở Tài nguyên và Môi trường	868/QĐ-UBND ngày 12/06/2019	Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng
22	Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông	Sở Tài nguyên và Môi trường	804/QĐ-UBND ngày 31/05/2019	Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng
23	phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định đơn giá tính tiền thuê đất hàng năm dự án xây dựng Nhà máy điện mặt trời Trúc Sơn – 44,4MWp của Công ty Cổ phần nhà máy điện mặt trời Trúc Sơn tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông	Sở Tài nguyên và Môi trường	805/QĐ-UBND ngày 31/05/2019	Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng
24	Về việc phê duyệt giá đất cụ thể phục vụ công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng Dự án Khu	Sở Tài nguyên và Môi trường	848/QĐ-UBND ngày 07/06/2019	Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

STT	Công việc	Cơ quan trình	Ký hiệu văn bản	Người ký
	Công nghiệp Nhân Cơ (phần bị ảnh hưởng và thu hồi hết phần đất còn lại)			
25	Về việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Năng lượng mặt trời Việt bàn giao UBND huyện Đắk Song quản lý	Sở Tài nguyên và Môi trường	736/QĐ-UBND ngày 21/05/2019	Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng
26	Về việc đính chính bản đồ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông	Sở Tài nguyên và Môi trường	849/QĐ-UBND ngày 07/06/2019	Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng
37	Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường mẫu giáo Anh Dương	Sở Tài nguyên và Môi trường	855/QĐ-UBND ngày 07/06/2019	Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng
28	Về việc cho phép Công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ Anh Duy chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích đầu tư dự án nhà máy sản xuất gạch Tuynel - gạch không nung Quảng Sơn	Sở Tài nguyên và Môi trường	770/QĐ-UBND ngày 27/05/2019	Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng
29	Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Bưu điện tỉnh Đắk Nông	Sở Tài nguyên và Môi trường	785/QĐ-UBND ngày 28/05/2019	Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng
30	Về việc thu hồi 16.126,2 m ² đất của Công ty Cổ phần Thiện Tâm Đắk Nông giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Nông quản lý; đồng thời, hủy bỏ tính pháp lý của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BO 955971	Sở Tài nguyên và Môi trường	796/QĐ-UBND ngày 30/05/2019	Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng
31	Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cũ); đồng thời, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu An Phong Đắk Nông	Sở Tài nguyên và Môi trường	771/QĐ-UBND ngày 27/05/2019	Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

STT	Công việc	Cơ quan trình	Ký hiệu văn bản	Người ký
32	phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất diện tích 4.930,5 m ² (Trụ sở cũ) thu hồi của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Đức tại xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý	Sở Tài nguyên và Môi trường	901/QĐ-UBND ngày 19/06/2019	Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng
33	Về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2019	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	894/QĐ-UBND ngày 18/06/2019	Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng
34	Về việc điều chỉnh bản đồ kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 và Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông	Sở Tài nguyên và Môi trường	904/QĐ-UBND ngày 19/06/2019	Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng
35	Về việc điều chỉnh bản đồ kèm theo Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 và Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông	Sở Tài nguyên và Môi trường	903/QĐ-UBND ngày 19/06/2019	Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng
36	Về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất có diện tích 10.243,8 m ² (vườn ươm) thu hồi của Công ty TNHH MTV Thuận Tân thuộc xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Nông quản lý	Sở Tài nguyên và Môi trường	902/QĐ-UBND ngày 19/06/2019	Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng
37	Về việc cho phép Công ty Cổ phần thương mại – dịch vụ - xuất nhập khẩu Trần Châu chuyên mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện dự án xây dựng Nhà máy chế biến tiêu sạch Trần	Sở Tài nguyên và Môi trường	893/QĐ-UBND ngày 18/06/2019	Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

STT	Công việc	Cơ quan trình	Ký hiệu văn bản	Người ký
	Châu 2			
38	Ban hành Quy định về hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông	Sở Kế hoạch và Đầu tư	15/QĐ-UBND ngày 07/06/2019	Phó Chủ tịch Trần Xuân Hải
39	Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục công trình, dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019	Sở Kế hoạch và Đầu tư	729/QĐ-UBND ngày 20/5/2019	Chủ tịch Nguyễn Bón
40	công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất số 03, diện tích 3.036,7 m ² thu hồi của Công ty TNHH MTV Thuận Tân do Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý tại xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông	Sở Tài nguyên và Môi trường	802/QĐ-UBND ngày 31/5/2019	Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng
41	điều chỉnh nội dung tại Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh	Sở Tài chính	810/QĐ-UBND ngày 04/6/2019	Chủ tịch Nguyễn Bón
42	giao kế hoạch vốn thông báo sau thực hiện phân cấp đầu tư cho ngân sách cấp huyện để hỗ trợ có mục tiêu cho tiêu chí giáo dục trong xây dựng nông thôn mới năm 2019	Sở Kế hoạch và Đầu tư	878/QĐ-UBND ngày 13/6/2019	Chủ tịch Nguyễn Bón
43	Quyết định về việc điều chỉnh kinh phí thực hiện các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy năm 2019	Sở Tài chính	884/QĐ-UBND ngày 13/6/2019	Chủ tịch Nguyễn Bón
44	Quyết định về việc bổ sung kinh phí chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi năm 2019	Sở Tài chính	882/QĐ-UBND ngày 13/6/2019	Chủ tịch Nguyễn Bón
45	Quyết định về việc bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ đợt 1 năm 2019	Sở Tài chính	854/QĐ-UBND ngày 07/6/2019	Chủ tịch Nguyễn Bón

STT	Công việc	Cơ quan trình	Ký hiệu văn bản	Người ký
46	Quyết định về việc ban hành quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông	Sở Tài chính	851/QĐ-UBND ngày 07/6/2019	Chủ tịch Nguyễn Bốn
47	Quyết định về việc bổ sung có mục tiêu năm 2019 cho các huyện, thị xã để thực hiện một số nhiệm vụ	Sở Tài chính	825/QĐ-UBND ngày 06/6/2019	Chủ tịch Nguyễn Bốn
48	Về việc bổ sung kinh phí chi trả chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ	Sở Tài chính	698/QĐ-UBND ngày 13/5/2019	Đ. Chủ tịch Nguyễn Bốn
49	Dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông	Sở Tài chính	2594/TTr-UBND - UBND ngày 30/5/2019	Chủ tịch Nguyễn Bốn
50	Tờ trình Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đối với các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông	Sở Tài chính	698/TTr -UBND ngày 13/5/2019	Chủ tịch Nguyễn Bốn
51	Tờ trình Về việc quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Đắk Nông	Sở Tài chính	2280/TTr -UBND ngày 22/5/2019	Chủ tịch Nguyễn Bốn
52	Tờ trình Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông	Sở Tài chính	2479/TTr -UBND ngày 29/5/2019	Chủ tịch Nguyễn Bốn
53	Tờ trình Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông	Sở Tài chính	2368/TTr -UBND ngày 24/5/2019	Chủ tịch Nguyễn Bốn
54	Tờ trình Về việc gia hạn thời gian trình Nghị	Sở Tài chính	2504/TTr -UBND	Chủ tịch

STT	Công việc	Cơ quan trình	Ký hiệu văn bản	Người ký
	quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Đắk Nông		ngày 30/5/2019	Nguyễn Bón
55	Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Trúc Sơn - 44,4MWp	Sở Kế hoạch và Đầu tư	722/QĐ-UBND ngày 17/5/2019	Chủ tịch Nguyễn Bón
56	Về việc phê duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2018 của Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Đắk Nông	Sở Tài chính	732/QĐ-UBND ngày 23/5/2019	Chủ tịch Nguyễn Bón
57	Về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi Bò công nghệ cao Quảng Phú của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai	Sở Kế hoạch và Đầu tư	733/QĐ-UBND ngày 21/5/2019	Chủ tịch Nguyễn Bón
58	Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở cho người có thu nhập thấp kết hợp khu liên hợp thể dục thể thao của Công ty TNHH Hùng Linh	Sở Kế hoạch và Đầu tư	765/QĐ-UBND ngày 24/5/2019	Chủ tịch Nguyễn Bón
59	Về việc ban hành danh mục dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ	Sở Kế hoạch và Đầu tư	766/QĐ-UBND ngày 24/5/2019	Chủ tịch Nguyễn Bón
60	Về việc bổ sung dự toán năm 2019 để thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm năm 2019 cho Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú - Đắk Nông theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ	Sở Tài chính	767/QĐ-UBND ngày 24/5/2019	Chủ tịch Nguyễn Bón
61	Về việc điều chỉnh tên Chủ đầu tư cho các dự án, công trình do tỉnh quản lý	Sở Kế hoạch và Đầu tư	780/QĐ-UBND ngày 28/5/2019	Chủ tịch Nguyễn Bón
62	Về việc điều chỉnh nội dung tại Quyết định số	Sở Tài chính	810/QĐ-UBND	Chủ tịch

STT	Công việc	Cơ quan trình	Ký hiệu văn bản	Người ký
63	<p>1393/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh</p> <p>Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái Phước Sơn của Công ty TNHH MTV SX nông nghiệp công nghệ cao TM- DV- Du lịch Nguyễn Thành Phát</p>	Sở Kế hoạch và Đầu tư	815/QĐ-UBND ngày 05/6/2019	Chủ tịch Nguyễn Bốn
64	<p>Tờ trình đề nghị thông qua dự thảo Nghị quyết bổ sung một số chính sách thuộc Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông</p>	Sở LĐ-TB&XH	2525/TTr-UBND ngày 31/5/2019	Chủ tịch Nguyễn Bốn
65	<p>Đề nghị thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 của Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông</p>	Sở LĐ-TB&XH	2505/TTr-UBND ngày 30/5/2019	Chủ tịch Nguyễn Bốn

Phụ lục III:

**CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 CỦA UBND TỈNH
CHƯA THỰC HIỆN HOÀN THÀNH VÀ CHUYỂN THỜI GIAN THỰC HIỆN**

(Kèm theo Báo cáo số 35/BC-UBND ngày 8/7/2019 của UBND tỉnh)

Stt	Nội dung chương trình công tác	Thời gian hoàn thành	Đơn vị chủ trì thực hiện	Kết quả thực hiện
CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA UBND TỈNH				
1	Tham mưu Tỉnh ủy tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18/11/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020	Tháng 03	Sở Nội vụ	Tỉnh ủy đã có văn bản cho gia hạn thời gian báo cáo sang tháng 11/2019
2	Ban hành Đề án bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tại Buôn Buôr, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút	Tháng 03	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Đang hoàn thiện lại nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh (Thông báo số 268/TB-VPUBND ngày 11/4/2019
3	Ban hành Quyết định phân loại đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2021 (quy định cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh)	Tháng 03	Sở Y tế	UBND tỉnh đã thông nhất gia hạn đến hết tháng 6/2019 (Biên bản họp thành viên UBND tỉnh tháng 4/2019)
4	Tham mưu Tỉnh ủy tổ chức tổng kết 12 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 24/10/2007 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển đô thị Gia Nghĩa giai đoạn 2008-2010 và đến năm 2020	Tháng 05	UBND thị xã Gia Nghĩa	Chưa hoàn thành

Stt	Nội dung chương trình công tác	Thời gian hoàn thành	Đơn vị chủ trì thực hiện	Kết quả thực hiện
5	Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Dân số tỉnh Đắk Nông đến năm 2030	Tháng 05	Sở Y tế	UBND tỉnh đã đồng ý gia hạn thời gian tham mưu ban hành Kế hoạch đến khi Chính phủ ban hành Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 (Biên bản họp thành viên UBND tỉnh tháng 5/2019)
6	Ban hành Quyết định bãi bỏ một số điều tại Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh về Quy định một số tiêu chí và mức đạt chuẩn của một số tiêu chí công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; thôn, bon, buôn, bản, tổ dân phố văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông	Tháng 06	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Chưa hoàn thành; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Tờ trình số 75/TTr-SVHTTDL ngày 18/6/2019 xin gia hạn sang tháng 9.

Phụ lục IV: TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ DO UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH GIAO
(Kèm theo Báo cáo số 35/BC-UBND ngày 8/7/2019 của UBND tỉnh)

TT	Số ký hiệu	Trích yếu	Thời hạn yêu cầu	Ghi chú
I	Nhiệm vụ quá hạn của Sở Tài chính			
1	119/VPUBND-CNXXD	Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Không Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông	10/03/2019	Đang phối hợp với các đơn vị có liên quan cung cấp các dữ liệu cần thiết để góp ý theo đúng quy định.
2	2090/UBND-KTTH	Công tác quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đường vào xã Nhân Đạo, huyện Đắk R'lấp	25/05/2019	Ngày 21/5/2019, Sở Tài chính đã có văn bản số 1100/STC-ĐT trong đó đề nghị Chủ đầu tư làm rõ trách nhiệm của cá tổ chức, cá nhân liên quan đến việc chậm quyết toán dự án hoàn thành. Ngày 31/5/2019, Chủ đầu tư có văn bản số 34/BC-DA báo cáo giải trình. Tuy nhiên Sở Tài chính nhận thấy, Chủ đầu tư chưa làm rõ trách nhiệm cụ thể, chưa đứng theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, do đó yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.
3	1697/UBND-KTTH	V/v phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất do Công ty Cà phê Đức Lập quản lý, sử dụng	Tháng 4/2019	Sở Tài chính đã có tổ chức họp và làm văn bản lấy ý kiến các đơn vị có liên quan để giải trình theo nội dung yêu cầu của UBND tỉnh nhưng đến nay, Sở Tài
4	1727/UBND-KTTH	Phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất do Công ty TNHH MTV Nam Nung quản lý, sử dụng	Tháng 4/2019	Cần rà soát, đánh giá tình hình thực hiện
5	2286/UBND-KTTH	Triển khai kết luận của Thường trực Tỉnh ủy đối với một số nội dung liên quan đến Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Nông	20/05/2019	các Nghị định: 138/2007/NĐ-CP và 37/2013/NĐ-CP của Quý ĐTPT; đã có công văn xin gia hạn đến ngày 15/6/2019 (1166/STC-GCS&TCDN)
II	Nhiệm vụ quá hạn của Thanh tra tỉnh			
1	302/UBND-NN	tham mưu giải quyết đơn của doanh nghiệp nhà nước	10/02/2019	KL số 100/KL-TTr ngày 27/5/2019
III	Nhiệm vụ quá hạn của Sở Thông tin và Truyền thông			
1	1313/UBND-CNXXD	rà soát việc sử dụng kinh phí cho thuê vị trí đặt trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) của các cơ quan nhà nước và tham mưu xử lý đề nghị của Viettel Đắk Nông	4/2019	
2	251/UBND-KGVX	thực hiện Quyết định số 1431/QĐ-TTg ngày 26/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ	30/01/2019	Đã dự thảo song kế hoạch và gửi lấy ý kiến

IV	Nhiệm vụ quá hạn của Sở Tư pháp			
1	2458/UBND-NN	Góp ý văn bản Đề án Điều động Công an chính quy đảm nhận chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh	10/6/2019	
V	Nhiệm vụ quá hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			
1	1225/UBND-KTKH	trả lời kiến nghị doanh nghiệp	30/3/2019	không đề xuất tổ chức Hội thảo
2	700/UBND-NN	đề xuất nội dung nghiên cứu khoa học và công nghệ, phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch tổng thể phát triển công nghệ sinh học nông nghiệp – thủy sản đến năm 2030	28/02/2019	không đề xuất
VI	Nhiệm vụ quá hạn của Sở Giao thông vận tải			
1	920/UBND-CNXD	tham mưu xử lý đề nghị của Ban QLDA Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 - VINACOMIN	tháng 3/2019	đề nghị Ban QLDA Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 - VINACOMIN cung cấp hồ sơ
2	1664/UBND-CNXD	xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ và kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ	tháng 5/2019	
3	2312/UBND-KTN	tham mưu xử lý các kiến nghị, đề xuất của UBND huyện Đắc Song về các vấn đề có liên quan trong xử lý vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ	tháng 5/2019	
VI	Nhiệm vụ quá hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch			
1	1249/UBND-KGVX	Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Văn hóa	13/5/2019	
VII	Nhiệm vụ quá hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường			
1	610/UBND-NN	Xử lý nội dung khiếu nại của ông Phạm Văn Hùng	20/3/2019	
2	6542/UBND-NC	Giải quyết một số vụ việc phức tạp, kéo dài	30/01/2019	
3	6591/UBND-NC	Kiểm tra việc sử dụng đất của Ban quản lý dự án Alimin Nhân cơ	30/01/2019	
4	1069/UBND-NN	xử lý đề nghị của UBND huyện Tuy Đức tại Công văn số 282/UBND-TTr ngày 14/3/2019	20/3/2019	
5	19/TB-UBND	Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng tại cuộc họp ngày 18 tháng 4 năm 2019 (kỳ họp thứ 11)	31/5/2019	
6	6623/UBND-KTKH	phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với 01 thửa đất thu hồi của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trường Xuân	05/01/2019	
7	1349/UBND-NN	xử lý kiến nghị của Công ty TNHH sản xuất - thương mại - xây dựng và du lịch Việt Can	01/5/2019	
8	1719/UBND-KTKH	tham mưu xử lý kiến nghị của Công ty TNHH ô tô Duy Anh Vũ	30/04/2019	



9	1251/UBND-NN	Tạm dừng khai thác mô hình xử lý rác thải sinh hoạt thành phân compost tại vị trí bãi rác tạm xã	15/4/2019	
VIII				
Nhiệm vụ quá hạn của UBND thị xã Gia Nghĩa				
1	221/TB-UBND	Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại cuộc họp ngày 25/3/2019 về xây dựng các tuyến đường hoa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh	30/4/2019	
2	1236/KTKH	Thực hiện nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước năm 2019	26/4/2019	
3	368/UBND-CNXD (2018)	Xử lý hiện tượng lún, nứt dọc một số tuyến đường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa	02/2018	178/BC-UBND ngày 26/4/2018 của UBND thị xã
4	295/UBND-KTKH	Thực hiện tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư	31/01/2019	
5	963/UBND-NN	Tăng cường công tác phòng, cháy chữa cháy	24/5/2019	
6	2233/UBND-KTN	Xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP	30/5/2019	
7	536/UBND-KTKH	Triển khai thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017	28/2/2019	238/UBND-TCKH
8	744/UBND-NN	Triển khai nhiệm vụ kế hoạch đào tạo nghề nông thôn cho lao động nông thôn năm 2019	30/3/2019	
IX				
Nhiệm vụ quá hạn của UBND huyện Đắk Glông				
1	2474/UBND-KTTH	Báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND	31/5/2019	
X				
Nhiệm vụ quá hạn của UBND huyện Tuy Đức				
1	33/UBND-NC	Xử lý kiến nghị của Công ty TNHH MTV Cà phê Đắk Nông	30/01/2019	
2	66/UBND-NN	Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2019	08/01/2019	
3	919/UBND-TH	ề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020	20/3/2019	
4	224/BC-UBND	Tổ chức Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông	31/5/2019	
5	2067/UBND-TCD	Giải quyết đơn của công dân	30/5/2019	
6	252/BC-UBND	Tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế trong tình hình mới”	22/05/2019	
7	2241/UBND-VX	Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2019	02/06/2019	

**Phụ lục V: TỔNG HỢP CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHƯA TUÂN THỦ
QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA UBND TỈNH**

(Kèm theo Báo cáo số 352 /BC-UBND ngày 8 / 7/2019 của UBND tỉnh)

STT	số ký hiệu văn bản	Tên đơn vị	ngày ban hành văn bản
1	03/TTr-UBND	UBND huyện Cư Jút	09/01/2019
2	04/TTr-UBND	UBND thị xã Gia Nghĩa	05/01/2019
3	05/TTr-UBND	UBND thị xã Gia Nghĩa	05/01/2019
4	12/TTr-UBND	UBND thị xã Gia Nghĩa	07/5/2019
5	08/TTr-UBND	UBND thị xã Gia Nghĩa	10/01/2019
6	08/TTr-UBND	UBND huyện Đắk R' lúp	09/01/2019
7	37/TTr-UBND	UBND huyện Đắk R' lúp	29/01/2019
8	12/CV-BNTGT	Ban an toàn giao thông	21/01/2019
9	51/CTHADS	Cục thi hành án dân sự	14/01/2019
10	03/TTr-CT	Công ty TNHH MTV Nam Tây Nguyên	21/01/2019
11	BC-Cty	Công ty TNHH MTV Nam Nung	23/01/2019
12	01/TTr-UBND	UBND huyện Tuy Đức	15/01/2019
13	07/TTr-UBND	UBND huyện Tuy Đức	30/01/2019
14	01/HĐGT-TXLTS	Công ty TNHH MTV Quảng Đức	15/01/2019
15	10/TTr-UBND	UBND huyện Krông Nô	18/02/2019
16	15/TTr-UBND	UBND huyện Krông Nô	25/02/2019
17	755/UBND/KCKH	UBND huyện Đắk Song	27/02/2019
18	348/TTr-BCH	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	21/02/2019
19	26/TTr-SNN	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	21/02/2019
20	10/TTr-UBND	UBND huyện Tuy Đức	26/02/2019
21	25/TTr-UBND	UBND huyện Đắk Glong	20/02/2019
22	16/TTr-UBND	UBND huyện Cư Jút	14/03/2019
23	19/TTr-UBND	UBND huyện Cư Jút	20/3/2019
24	18/TTr-UBND	UBND huyện Krông Nô	12/3/2019
25	19/TTr-UBND	UBND huyện Krông Nô	12/3/2019
26	29/TTr-UBND	UBND huyện Đắk Song	15/03/2019
27	42/TTr-TTPTQĐ	TT phát triển quỹ đất tỉnh	20/3/2019
28	36/TTr-UBND	UBND huyện Đắk Glong	22/03/2019
29	44/TTr-CAT	Công an tỉnh	21/03/2019
30	147/TTr-BCH	BCH Quân sự thị xã Gia Nghĩa	19/03/2019
31	90-TTr-HU	Huyện ủy huyện Tuy Đức	04/03/2019
32	376/TTr-UBND	UBND Huyện Đắk R' lúp	19/03/2019
33	400/LĐT BXH-KHTC	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	07/03/2019
34	51/TTr-SNN	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	21/03/2019
35	40/TTr-UBND	UBND huyện Krông Nô	26/04/2019
36	42/TTr-UBND	UBND huyện Đắk Song	23/04/2019
37	43/TTr-UBND	UBND huyện Đắk Song	23/04/2019
38	44/TTr-UBND	UBND huyện Đắk Glong	11/04/2019

39	83/TTr-UBND	UBND thị xã Gia Nghĩa	18/04/2019
40	845/SGDĐT	Sở Giáo dục và Đào tạo	25/04/2019
41	98/BC-UBND	UBND huyện Tuy Đức	08/4/2019
42	735/STC-QLNS	Sở Tài Chính	09/04/2009
43	48/TTr-STC	Sở Tài Chính	09/4/2019
44	766/SKH-VP	Sở Kế hoạch và Đầu tư	16/04/2019
45	791/SKH-GS&TTr	Sở Kế hoạch và Đầu tư	19/4/2019
46	14/TTr-UBND	UBND huyện Tuy Đức	01/04/2019
47	23/TTr-UBND	UBND huyện Tuy Đức	16/04/2019
48	24/TTr-UBND	UBND huyện Tuy Đức	16/04/2019
49	25/TTr-UBND	UBND huyện Tuy Đức	16/04/2019
50	59/TTr-UBND	UBND huyện Đắk Glong	06/05/2019
51	43/TTr-UBND	UBND huyện Krông Nô	10/05/2019
52	44/TTr-UBND	UBND huyện Đắk Mil	06/05/2019
53	47/TTr-UBND	UBND huyện Đắk Song	08/5/2019
54	48/TTr-UBND	UBND huyện Krông Nô	30/5/2019
55	48/TTr-UBND	UBND huyện Đắk Song	08/05/2019
56	55/TTr-UBND	UBND huyện Đắk Song	27/5/2019
57	97/TTr-UBND	UBND thị xã Gia Nghĩa	06/05/2019
58	800/TTr-BCH	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	02/05/2019
59	72/TTr-CAT	Công an tỉnh	16/05/2019
60	118/TTr-STNMT	Sở Tài nguyên và Môi trường	26/05/2019
61	941/STC-GCS&TCDN	Sở Tài chính	03/05/2019
62	80/TT-STC	Sở Tài chính	27/05/2019
63	1037/TTr-SDGĐT	Sở Giáo dục và Đào tạo	17/05/2019
64	80/TTr-CĐCĐ	Trường Cao đẳng cộng đồng	24/05/2019
65	32/TTr-UBND	UBND huyện Tuy Đức	03/5/20019
66	36/TTr-UBND	UBND huyện Tuy Đức	27/05/2019
67	129/TTr-SNN	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	29/05/2019

